

โครงสร้างเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

แนวทาง การพัฒนา	พัฒนาระบบ การคมนาคม การจัดการ ขนส่งและไฟฟ้า สาธารณะ	พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค- บริโภค และเกษตร ตลอดจน การป้องกัน น้ำท่วม	พัฒนาวางผัง การใช้ที่ดิน ให้เป็นเมือง น่าอยู่	ส่งเสริม คุณภาพชีวิต และการแก้ไข ปัญหาสังคม	ส่งเสริม การศึกษาและ การกีฬา	ส่งเสริม การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม และนันทนาการ	ส่งเสริมอาชีพ และ การค้า-แรงงาน ตามแนวของ เศรษฐกิจ พอเพียง	สนับสนุน การป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ส่งเสริม ประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ ของประชาชน	การรักษา ความสงบ เรียบร้อยและ การป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย	การวางแผน การประสานแผน และการส่งเสริม ของมีส่วนร่วม ของประชาชนใน การพัฒนาท้องถิ่น	ส่งเสริม การท่องเที่ยว และการค้า ชายแดน	พัฒนาศักยภาพ การผลิต การขนส่ง การเพิ่มขึ้นและ การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับ การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	ส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และ การเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ในภาค การเกษตร	การพัฒนา องค์กรและ การบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดี	พัฒนาระบบ การกำจัดและ การบริหาร จัดการขยะมูล ฝอยและบำบัด น้ำเสียรวม	การบริหาร จัดการและ อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	การจัดการ สิ่งแวดล้อมและ มลพิษต่าง ๆ	การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	ส่งเสริม ให้ประชาชน มีความตระหนัก ในสถาบัน พระมหากษัตริย์
ผลผลิต/ โครงการ	๑.ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ๒.ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ๓.ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนบนทางลาด เดือรีฮิล ๔.ก่อสร้างถนน ลูกรัง/หินคลุก ๕.ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ขยายถนน ที่ชำรุดเสียหาย ๖.ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ขยาย สะพาน ๗.ก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม ๘.ก่อสร้างตลาด ท่าเทียบเรือท่าข้าม ๙.ติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะถนน ผนัง ที่เชื่อมระหว่าง จังหวัดกับจังหวัด และระหว่างจังหวัด กับอำเภอ ๑๐.ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะถนน ผนัง ที่เชื่อมระหว่าง จังหวัดกับจังหวัด และระหว่างจังหวัด กับอำเภอ ๑๑.ติดตั้ง/ปรับปรุง สัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทางถนน อบจ. ที่เชื่อมระหว่าง จังหวัดกับจังหวัด และระหว่างจังหวัด กับอำเภอ ๑๒.ก่อสร้างคันดิน กั้นน้ำ/กำแพงกัน ดิน/เขื่อนหินยาแนว ๑๓.อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	๑.วางท่อระบายน้ำ วางระบบน้ำ ๒.ก่อสร้างเขื่อน/ ฝายกั้นน้ำ ๓.ขุดลอกคูคลอง ลำห้วยและแหล่งน้ำ ๔.ขุดลอกและกำจัด วัชพืช ๕.ขุดลอกอ่างเก็บ น้ำ/สระน้ำ ๖.ขยายเขตประปา น้ำ/แหล่งกักเก็บน้ำ ๗.ก่อสร้างระบบ ประปา ๘.ขยายเขตประปา ๑๐.ก่อสร้างหม้อต้มน้ำ/ เครื่องสูบน้ำ/ ๑๑.ขุดเจาะบ่อ บาดาล ๑๒.ก่อสร้างโรงสูบน้ำ/ สถานีสูบน้ำ ๑๓.ก่อสร้างเหมือง ส่งน้ำ ๑๔.ก่อสร้างวางท่อ ส่งน้ำ ๑๕.ก่อสร้างฝาย กั้นน้ำ/ฝายนำสัน ๑๖.ก่อสร้างประตู ระบบน้ำ/ ประตูกั้นน้ำ ๑๗.อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	๑.ส่งเสริมระบบ การวางผังเมืองรวม จังหวัด/อำเภอ ๒.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.การส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ๒.การแก้ไขปัญห สังคม ๓.ส่งเสริม ความเข้มแข็งของ ครอบครัวและชุมชน ๔.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.การส่งเสริมระบบ การศึกษา ๒.จัดซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ทางการศึกษา ๓.ก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารสถาน การศึกษา (ถ่ายโอน) ๔.ก่อสร้าง/ปรับปรุง ห้องสมุดหรือ ศูนย์บริการศึกษา ๕.การส่งเสริม กีฬา/ก่อสร้าง สนามกีฬา ๖.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การกีฬา ๗.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.การให้บริการ สาธารณสุข ๒.การป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ๓.จัดซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ ๔.การส่งเสริม กิจกรรมการ นันทนาการ เช่น ก่อสร้างสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ/ สวนสาธารณะ/ สวนสุขภาพ ๕.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.การส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ๒.การดำเนินงาน ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ๓.ก่อสร้างโรงปยุ หมักชีวภาพ ๔.ก่อสร้างอาคาร ฝึกอาชีพ/ศูนย์ฝึก อาชีพ ๕.ก่อสร้าง ศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร/ ศูนย์สาธิตการเกษตร ๖.โครงการอื่น เนื่องมาจาก พระราชดำริ ๗.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.การบำบัดและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ๓.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.การส่งเสริม ประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ ประชาชน ๒.การจัดการ เลือกตั้ง/การจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน การเลือกตั้ง ๓.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่น ๒.การรักษา ความสงบเรียบร้อย ประชาชน ๓.ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ๔.จัดซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อป้องกันและ ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ๕.การป้องกัน อุบัติเหตุและ เสริมสร้างวินัย การจราจร ๖.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.การจัดทำและ ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒.การส่งเสริม ความร่วมมือร่วม ใจให้กับประชาชน ๓.ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์/ ศาลาอเนกประสงค์ ๔.ก่อสร้างศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร ๕.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.การส่งเสริม สนับสนุนการ ท่องเที่ยว ๒.ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/พัฒนา แหล่งท่องเที่ยว ๓.ก่อสร้างศูนย์ ข้อมูลการบริหารการ ท่องเที่ยว ๔.ก่อสร้างศูนย์ จำหน่ายสินค้า/ ร้านค้าชุมชน/ตลาด กลาง ๕.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.การเตรียมความ พร้อมเพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ๒.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.การสร้าง ความ เข้มแข็งในภาค การเกษตร ๒.การเพิ่มมูลค่าการ ผลิตทางการเกษตร ๓.ส่งเสริมเกษตร ปลอดภัย ๔.การพัฒนารายได้ ๕.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.การเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานให้กับ บุคลากร ๒.การฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ๓.การปรับปรุง/ ซ่อมแซมทรัพย์สิน ของทางราชการหรือ สถานที่ปฏิบัติงาน ๔.การติดตั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ การปฏิบัติงาน/จัดท ยานพาหนะ ๕.การส่งเสริม สวัสดิการในด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากร ๖.การดำเนินงาน ตามภารกิจภายใน ๗.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.การกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม ๒.ก่อสร้างสถานีค แยกขยะ/ขยายเขต ๓.ก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียรวม ๔.จัดซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ เกี่ยวกับการก จัดขยะมูลฝอย สิ่ง ปฏิกูลและระบบ บำบัดน้ำเสีย ๕.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.การส่งเสริมในการ มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ๒.การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ๓.การป้องกันบำบัด และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ๔.การปลูกป ทดแทน ๕.ฟื้นฟูและพัฒนา ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ หรือระบบ นิเวศที่เสื่อมโทรม ๖.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.การจัดการ สิ่งแวดล้อมและ มลพิษต่าง ๆ ๒.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.การส่งเสริมการ ศาสนา ๒.การส่งเสริม วัฒนธรรมและ จริยธรรม ๓.การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ๔.ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ โบราณสถานและหอ จดหมายเหตุ ๕.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.การสร้าง ความ ตระหนักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๒.รณรงค์ปกป้อง สถาบัน ๓.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง